

เตือน ! นายจ้างให้แต่งตั้ง คปอ. ก่อนถูกดำเนินคดี

นายดำรงค์ เปรมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน ได้เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ออก พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับให้สถานประกอบการต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ ฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยสำนักความปลอดภัยแรงงาน ในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ควบคุม ให้สถานประกอบการและนายจ้างปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่ง พ.ร.บ. ดังกล่าวจะมีการใช้บังคับครบ ๑ ปี ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และยังมีสถานประกอบการหรือนายจ้างหลายแห่งยังไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด เช่น กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเรื่องการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่าง ๆ ถือเป็นกฎหมายขั้นพื้นฐานซึ่งสถานประกอบการใดได้ปฏิบัติตามก็จะส่งผล ทำให้สถานประกอบการนั้นก้าวเข้าสู่การดำเนินการบริหารงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดคน โยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน มาตรการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย ในการทำงานมาใช้ในการบริหาร เพื่อเป็นการเน้นและป้องกันซึ่งจะทำให้ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือโรคเนื่องจากการทำงาน

นายดำรงค์ เปรมสวัสดิ์ ยังกล่าวเพิ่มว่า สถานประกอบการหรือนายจ้างที่ยังไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการ บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๕ ในเรื่องดังกล่าวขอให้รีบดำเนินการโดยเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๑ และ ๒ ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเป็นการด่วน หากพบว่าสถานประกอบการหรือนายจ้างใด ยังไม่มีการแต่งตั้งในเรื่องดังกล่าวจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยต้องระวาง โทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

**หากสถานประกอบการใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักความปลอดภัย
แรงงาน ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๕๑๒๘ - ๓๕ , ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ ๑ โทร
๐ ๒๔๔๘ ๕๑๒๘ - ๓๕ ต่อ ๘๑๒ , ๘๕๑**